



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
7 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,960 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,967,999 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,950 ราย รักษาหายสะสม 1,849,968 ราย ยังรักษาอยู่ 98,367 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย เสียชีวิตสะสม 19,664 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 79,389,105 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 250,254,305 ราย เสียชีวิต 5,059,787 ราย รักษาหาย 226,533,293 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ออสเตรเลีย** บรรจุเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสให้ประชาชนครอบคลุมร้อยละ 80 ขณะประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดระลอกสาม **สหรัฐ** ได้สั่งซื้อยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ ینگค์จำนวนหลายล้านโดส เตรียมন্ত্রมว.ต่างประเทศทั่วโลก ประชุมทางไกลหารือโควิด19 วันที่ 10พ.ย.นี้ ด้านไฟเซอร์ระบุ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐจะสิ้นสุดลงในเดือนม.ค. 2565 **จีน** วิตลาม 20 มณฑล ยอดติดเชื้อเกือบ 800 ราย **ยูเครน** สถิติผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดครั้งใหม่สูงถึง 793 ราย หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่าทวีปยุโรปกำลังจะกลับมาเป็นศูนย์กลางการระบาดโรคโควิด-19 ของโลกอีกครั้ง **คอ스타ริกา** เป็นชาติแรกในโลกที่บังคับให้เด็กต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. มาตรการเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

- ศบค.รายงานผู้เดินทางเข้าประเทศวันที่ 5 พ.ย. 2,148 คน เข้าระบบ Test&Go มากสุด 1,888 คน กักตัว 160 คน และ แชนด์ บ็อกซ์ 100 คน สะสม 5 วันเปิดประเทศรวม 11,358 คน เป็นระบบ Test&Go 10,057 คน ระบบกักตัว 843 คน แบ่งเป็น กักตัว 7 วัน 226 คน และกักตัว 10 วัน 617 คน และแชนด์บ็อกซ์ 458 คน มีผู้ติดเชื้อรวม 14 คน คิดเป็น 0.08% ประเทศที่เข้ามามากที่สุด ยังเป็นสหรัฐอเมริกา 2,108 คน เยอรมนี 1,851 คน และอังกฤษ 1,230 คน

#### 2. ยาเม็ดรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา สปริงนิวส์ thaiPBS newtv. ch7 amarintv workpointtoday tnthailand)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าการนำเข้ายาเม็ดรักษาโควิด ว่า บริษัทไฟเซอร์เพิ่งประกาศความสำเร็จในการพัฒนาการรักษาโควิด-19 ชื่อ แพกซ์โลวิด (Paxlovid) ช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ประเทศอังกฤษได้ประกาศอนุญาตให้ใช้ยาเม็ด โมลนูพิราเวียร์ของบริษัทเมอร์คได้ เน้นย้ำให้สธ.เร่งดำเนินการในทันที

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้เชิญบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยหารือร่วมกันเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยบริษัทระบุว่าต้องเซ็นเอกสารไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้เซ็นไปแล้ว ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน กบอย.ของสหรัฐอเมริกา และยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดการใช้ยารวมถึงราคาที่จะขายให้ จะติดตามเป็นระยะ ทั้งนี้การทดลองยา ด้านไวรัสทั้ง 2 ตัว ใช้ในผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ในอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้น คนที่แข็งแรงดีแล้วติดเชื้อไม่ต้องใช้ยานี้ นอกจากนี้ บริษัทไฟเซอร์ต้องการให้ทำการศึกษาวิจัยในไทยเหมือนกับยาโมลนูพิราเวียร์ ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการแพทย์จะติดต่อให้มาร่วมหารือกันเมื่อมีความคืบหน้า

- ไฟเซอร์ ینگค์ ประกาศว่า ยารักษาโควิด-19 ของบริษัท ช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตใน ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึง 89% ผลการทดลองกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวน 1,219 ราย พบว่า สามารถลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้มาก เมื่อกินยาหลังจากเริ่มมีอาการภายใน 3 หรือ 5 วัน ไม่มีใครเสียชีวิตจากการทดลองใช้ยานี้ ขณะที่ 7% ของผู้ที่ใช้ยา หลอก มีทั้งที่เข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับยาภายใน 5 วันหลังแสดงอาการ มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกันกับผู้ได้รับยาภายใน 3 วันหลังแสดงอาการ

#### 3. ภรรยาปลัดมท.ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด เดลินิวส์, มติชน ผู้จัดการ แนวหน้า ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย newtv,pptvhd36)

- ปลัด มท. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งว่าภรรยาติดเชื้อโควิด-19 ขอภัยที่ทำให้ผู้ที่ได้พบเจอตนต้องไปตรวจหาเชื้อ PCR ที่ รพ. รวมทั้งคนขับรถและญาติพี่น้องและคนงานที่อยู่บ้านติดกัน รวม 18 คน ผลการตรวจวันที่ 6 พ.ย.ออกมาทุกคนมีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19

**4. พิจิตรสั่งปิด 3 ร.ร.**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ,มติชน โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ tnnthailand innnews sanook )

- ที่ จ.พิจิตร นายอำเภอวาริชภูมิ กล่าวว่า หลังจากที่ม็อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระบอเพชร ต.วังโมกข์ อ.วาริชภูมิ จ.พิจิตร ติดโควิดจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดพบว่า มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบ้านสระบอเพชรติดเชื้อโควิดอีก 2 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนวังโมกข์วิทยาติดโควิดเพิ่มอีก 3 คน ทำให้มีนักเรียนติดเชื้อรวม 7 คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีชาวบ้านติดเชื้อโควิดอีกรวม 9 คน ได้สั่งปิดโรงเรียนแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระบอเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านสระบอเพชร และโรงเรียนวังโมกข์พิทยา เตรียมบูรณาการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดหมู่ 4 ทั้งหมด 302 คน และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด มั่นใจว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

**5. ATK ร.ร.มุกดาหารไม่ผ่านอย.**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา thastandard thaiPBS tnnthailand thebangkokinsight amarintv.ch7 nationtv. Newtv.pptvhd 36 ,thailandplus)

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ของครูและนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จ.มุกดาหาร อย. ได้ตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจดังกล่าว คือ ยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit ซึ่งไม่ได้ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมาจากกรณีที่เกิดขึ้นขอให้ทุกภาคส่วนระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนมากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้นกรณีได้ผลลบแต่มีความเสี่ยง ก็ขอให้เฝ้าระวังตนเองและตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน

**6. คลัสเตอร์งานกฐิน**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง ข่าวสด)

- ที่ จ.บุรีรัมย์ เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในงานทำบุญทอดกฐิน 5 หมู่บ้าน ที่ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ติดเชื้อ 15 ราย โดยเกิดจากพ่อค้าชาวอ.หนองหงส์ไปรับซื้อเสื่อกันหนาวมือสองมาจากด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ แล้วมาทอดกฐิน ที่วัดในต.ไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมรวม 3 วัด จากนั้นวันที่ 2 พฤศจิกายนพ่อค้าคนดังกล่าวมีอาการต้องสงสัยจึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 21 คน พบติดเชื้อ 15 คน ในจำนวนนี้มีลูกชายพ่อค้าอายุ 7 ปี เป็นนักเรียนชั้น ป.1 ติดเชื้อด้วยและเริ่มไปโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน โรงเรียนสั่งปิดเรียนทันที 7 วัน ทั้งสาธารณสุข อ.หนองหงส์ และโรงพยาบาลหนองหงส์ ได้ควบคุมพื้นที่คัดกรองนำกลุ่มเสี่ยงต่ำ 200 ราย กักตัวที่บ้านแล้ว และเฝ้าระวังชาวบ้านอีก 5 หมู่บ้านกว่า 700 คน

**7. นายกฯห่วงนร.เปิดเทอม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ,ข่าวสด)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กำชับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เน้นมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมเดินทางฉีดวัคซีนให้นักเรียนและบุคลากรการศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด ภาพรวมการฉีดวัคซีนนักเรียน 12 ปีขึ้นไป มีผู้แสดงความประสงค์ 3,856,257 ราย ได้รับวัคซีนแล้ว 3,110,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.65 ฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 809,783 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 561,007 ราย จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 84,604 รายต่อไป

**8. รอ'โมเดิร์นนา'จนดับ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)

- ที่วัดป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีพิธีฌาปนกิจชายอายุ 35 เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ลงปอด โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตเดินทางไปติดต่อกู้ยืมที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมเพื่อน และติดเชื้อทั้งคู่ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยผู้ตายอาการทรุดหนักต่อเนื่อง เชื้อลงปอดเสียชีวิตในที่สุด ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่เพียง 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายนี้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับแอสตราเซนเนกาแล้ว ทำให้เชื้อไม่ลงปอด

**9. วัคซีนโมเดิร์นนา**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

- กรณีมีข้อเสนอให้ฉีดวัคซีนโมเดิร์นนาเพียงแค่ครั้งโดสนั้น นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ขณะนี้วัคซีนโมเดิร์นนาที่เข้ามาล็อตแรก จัดสรรไปยังโรงพยาบาลต่างๆเรียบร้อยแล้ว ควรติดตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัคซีน โดยคนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนชนิดใดๆมาก่อน ต้องรับวัคซีนโมเดิร์นนาแบบเต็มโดสปริมาณ 100 ไมโครกรัม ทั้งเข็ม 1-2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนกรณีการเข็มกระตุ้น ต้องใช้ปริมาณ 100 ไมโครกรัมเช่นกัน โดยดูจากวัคซีนชนิดแรกที่ได้รับ เนื่องจากในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยวัคซีนเชื้อตายคือ ซิโนแวค 2 เข็ม และวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คือ แอสตราเซนเนกา 2 เข็ม การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนชนิด mRNA ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จึงต้องเติมโดสที่ 100 ไมโครกรัม ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เริ่มต้นฉีดเข็มแรก เป็นวัคซีน mRNA ดังนั้น เข็มที่ 3 สามารถกระตุ้นในปริมาณ 50 ไมโครกรัมได้ ทั้งนี้จะต้องมีการศึกษา เก็บข้อมูลของประเทศไทยว่า จะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนชนิดเดียวกันคือ mRNA ในปริมาณเท่าไร รวมทั้งดูผลการรักษาของประเทศต่างๆมาประกอบด้วย</p> <p>-บ.โมเดอร์นา ได้ส่งเอกสารรายงานผลการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม มีระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีทั้งประเภทจับกับแอนติเจนของเชื้อโควิด และประเภทที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อโควิด สายพันธุ์ต่างๆได้แก่ อัลฟา (Alpha), เบตา (Beta), แกมมา (Gamma), เดลตา (Delta), เอปซิลอน (Epsilon) และไอโอตา (Iota) คงอยู่ได้นาน 6 เดือน นับจากเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยมีประสิทธิภาพที่ทนทานในระดับร้อยละ 93 นอกจากนี้ วัคซีนโมเดอร์นายังแสดงประสิทธิผลในสถานการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์เดลตา รวมไปถึงประสิทธิผลของวัคซีนโมเดอร์นาที่มีต่อกลุ่มประชากรที่มีความยากต่อการรักษาเช่น กลุ่มของประชากรที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลระยะยาวหรือผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p><b>10.วัคซีนสำหรับเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เร่ง อย.ประสานไฟเซอร์ไทย ขึ้นทะเบียนวัคซีนเด็ก 5-11ปี หลังสหรัฐไฟเซอร์ พร้อมติดตามข้อมูลการฉีดเพื่อเด็กไทยปลอดภัยที่สุด สำหรับวัคซีนเทคโนโลยีไวรัสเชื้อตายนั่น อีกไม่นานก็น่าจะมีข้อมูลครบถ้วนจากบริษัทผู้ผลิต ที่กำลังรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการทดลองวิจัยส่งให้ไทยจนครบถ้วน เพื่อรับรองและใช้ในลูกหลานต่อไปเช่นกัน</p>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 "แอสตรา" ให้ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานใน กทม. ปริมาณลด รับ "เปิดประเทศ" โดยเข้ารับวัคซีนตามวันนัดเดิม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>- ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.นนทบุรี รวมประมาณ 8 พันคนทยอยเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2 โดยมีผู้ปกครองมารอบอุทรหลานอยู่ภายนอกอย่างเนืองแน่น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในฮอลล์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>-ททท. ระบุว่า ล่าสุด 3 พ.ย. 64 มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA ทั่วประเทศแล้วเกือบ 2 หมื่นราย ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการ ส่วนจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 4,898 ราย ใน 29 จังหวัด โดย 10 จังหวัดสูงสุดไล่เรียงกันมาคือ ภูเก็ต 2,461 ราย, กรุงเทพฯ 480 ราย, กระบี่ 456 ราย, สุราษฎร์ธานี 330 ราย, พังงา 319 ราย, ชลบุรี 203 ราย, เชียงใหม่ 187 ราย, ประจวบคีรีขันธ์ 97 ราย, เพชรบุรี 50 ราย และระยอง 45 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด)</p> <p>- รองผู้ว่า เชียงใหม่ ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายการบิน JEJU Air เที่ยวบินที่ 7C4205 อินซอน-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai โดยต้องผ่านมาตรการขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการท่าอากาศยาน จ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว 277 คนจากสายการบิน Aeroflot Russian Airlines ที่มาจากกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย-ภูเก็ตเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หลังเปิดประเทศ -</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>กฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดไตรมาส ณ วัดพุทธโสธรวรย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยา ยาดำราหลวง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดพุทธโสธรวรย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี</p>	
<p><b>เดินทางนโยบายกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ innnews sanook</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ฯ เขตสุขภาพที่ 8 จ.บึงกาฬ วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพร ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ และกล่าวว่า ขณะนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศ รวมตัวกันปลูกกล้วยเพื่อส่งสถานพยาบาลนำไปสกัดเป็นยารักษาโรค ประชาชนนิยมอย่างมาก ยินดีที่คนไทยเปิดรับมากขึ้น ย้ำว่า เป้าหมายของตนคือ ต้องให้กล้วยเป็นได้ทั้งพืชเศรษฐกิจ และยารักษาโรค แต่ขอให้เข้าใจว่ากล้วยยังเป็นยาเสพติด และยังติดกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ส่วนตัวกำลังพยายามหาช่องทางคลายถือการใช้กล้วยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.พิเชษฐ พิฒุนทต นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ดันโปรเจกต์รับการเปิดเมือง ด้วยการส่งเสริมให้ลูกขึ้นยืนกินมีส่วนผสมของกล้วย รวมทั้งน้ำจิ้มต้องมีน้ำกล้วยผสมด้วย เพื่อต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกล้วย-กล้วย และดึงคุณกทองเที่ยวให้มาเที่ยวบุรีรัมย์</p>	
<p><b>อสม.ลง อบรม.ควรรหยุดทำหน้าที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov</p> <p>-เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ อสม.ทำหน้าที่ต่อไปในช่วงการเลือกตั้ง กับความเห็นของ กกต. ที่อยากให้อหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงนั้น ดูเหมือนว่าความเห็นของ กกต.จะดีกว่า เหตุผลหลักคือ เมื่อดูบทลงโทษข้อห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีบทลงโทษที่สูงพอสมควร ในมาตรา 126 วรรคหนึ่ง ระบุว่าโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี ซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่สูง ถ้ามี อสม.รายใดทำผิดกฎหมายต้องถูกจำคุก และปัญหาที่ตามมาคืออสม.ที่มีบทบาทในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีน้อยลง รวมถึงในอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ เพื่อการป้องกันเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กกต.มีความรอบคอบอยู่พอสมควร ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะยอมทำตามข้อเสนอแนะของ กกต.หรือไม่.</p>	-
<p><b>บุลลิตคนอีสาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย tnthailand newtv. nationtv. Thestandard workpointtoday.)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากเหตุการณ์ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเรื่อง #คลับเฮ้าส์toxicนั้น กรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรง อาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบางภูมิภาคของไทยเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องใช้โซเชียลอย่างมีสติ ไม่สร้างความเกลียดชัง ไม่ดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม แต่ให้เปิดใจยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง ลดความรู้สึกแตกแยกและขัดแย้ง การใช้โซเชียลอย่างมีคุณภาพ ไม่ควรไปละเมิดหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ควรใช้พื้นที่สาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจต่อคนในสังคมด้วยตัวเอง จากเหตุการณ์นี้อาจใช้เป็นโอกาสในการแนะนำเด็กและวัยรุ่นในครอบครัว เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันและการยอมรับความแตกต่างในสังคม</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-จากประเด็นตมมมเยอะ มีผลเสียทำให้เป็นหลายโรค อย.ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากมเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ช่วยในการเจริญเติบโต เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แม้ว่าในน้ำนมมีไขมันอยู่ แต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไขมันที่อยู่ในอาหารประเภทอื่น ๆ ถือว่ามีปริมาณน้อยมาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรณีที่มีการเผยแพร่ให้ข้อมูลนำหนุมานประสานกาย ช่วยขับเลือดเสียที่คั่งค้างออกจากร่างกาย ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงว่า หนุมานประสานกายช่วยในเรื่องแก้ไอ หอบหืด อาเจียนเป็นเลือด ห้ามเลือดและสมานแผล แต่ยังไม่พบหลักฐานหรืองานวิจัยที่ระบุว่าสามารถขับเลือดเสียที่คั่งค้างออกจากร่างกายได้</p>	-
<p><b>เพิ่มสิทธิ "บัตรทอง"</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- บอร์ด สปสช. เพิ่ม 4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นสิทธิประโยชน์บัตรทอง" คัดกรอง “ฮาล์สซีเมีย-ซีฟิลิส” ในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ ต้นทุนต่ำกว่าการรักษา พร้อมหนุนการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน-บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ลดปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิต ซึ่งการจ่ายชดเชยบริการจะใช้งบประมาณ จำนวน 32,149,500 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ยกเว้นบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ ให้เริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ผวาทิ้งชิ้นส่วนหมูหั่นติดโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด)</p> <p>- ผู้สื่อข่าวรับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังไปพบชิ้นส่วนหมูถูกฆ่าและแล้ว ถูกนำมาทิ้งไว้ในป่าชุมชนหนองไทร เป็นเขตรอยต่อระหว่าง อ.นางรอง กับ อ.ปะคำ เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นส่วนสะโพกหมูใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นถุงๆ ทิ้งเกลื่อนกลาดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณ อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาวิธีแก้ไข เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดโรคระบาดได้ โดยเฉพาะแหล่งที่มาของหมูว่ามาจากไหน รวมถึงสาเหตุที่เอามาทิ้ง</p>	-